

# XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG

## Vì sao chậm tiến độ?

(tiếp theo và hết)

### KỶ 3: VÀO CUỘC GỠ KHÓ

**T**heo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017, các địa phương phải hoàn thành dứt điểm việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công (NCC) với cách mạng trong hai năm 2017 - 2018. Song đến hết năm 2018, việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho NCC trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều vướng mắc. Phải quyết liệt vào cuộc từ cả phía cơ quan thực thi chính sách và đối tượng thụ hưởng chính sách thì chương trình mới có thể hoàn thành trong thời gian tới.

#### Nêu cao tinh thần chủ động gỡ khó của các địa phương

Với mức hỗ trợ 40 triệu đồng một hộ xây mới nhà ở và 20 triệu đồng một hộ sửa chữa nhà ở thì số có nhiều hộ NCC có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những hộ già cả, neo đơn không thể xây, sửa nhà ở. Vì vậy, cùng với nguồn ngân sách nhà nước, rất nhiều địa phương và các ngành đã vào cuộc, huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ kinh phí cho NCC xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Xã Bách Thuận (Vũ Thư) là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác này. Ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Qua rà soát năm 2013, Bách Thuận có 57 hộ NCC với cách mạng có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở. Song trong suốt giai đoạn trước năm 2017, chỉ chưa có nguồn kinh phí của nhà nước cấp, với phương châm ưu tiên hỗ trợ cho những gia đình khó khăn trước, địa phương đã chủ động kêu

gọi các doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ kinh phí xây, sửa chữa nhà ở cho NCC. Vì vậy, trên địa bàn xã đã có 16 hộ NCC được cải thiện nhà ở từ nguồn kinh phí xã hội hóa, trong đó gia đình thương binh Nguyễn Văn Tôn được hỗ trợ 120 triệu đồng, gia đình bà Phạm Thị Nhâm là vợ liệt sĩ được hỗ trợ 140 triệu đồng... Đến năm 2017 - 2018, khi có kinh phí nhà nước cấp về, Bách Thuận tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân, vì vậy đến nay xã đã có 51/57 hộ hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà ở.

Xã Bình Định (Kiến Xương) cũng được đánh giá là địa phương thực hiện tốt việc huy động nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng nhà ở cho NCC. Ông Bùi Văn Bằng, cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã cho biết: Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề chỉ đạo việc xây dựng nhà ở cho NCC, trong đó có chỉ đạo việc huy động nguồn lực xã hội hóa. UBND xã giao ban chỉ đạo xã thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng nhà ở cho NCC. Với 85 hộ NCC có nhu cầu xây dựng nhà ở, đến nay Bình Định đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng cho 69 hộ, trong đó 5 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ nguồn xã hội hóa.

Thực tế cho thấy ở đầu cấp ủy, chính quyền quan tâm, tích cực vào cuộc vận động các doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ NCC kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở thì ở đây tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho NCC được đẩy nhanh.



Căn nhà khang trang của người có công xã Đông Lâm (Tiền Hải) được xây dựng từ nguồn xã hội hóa.

#### Tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện tại cơ sở

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến tháng 4/2019, trong số 15.221 hộ NCC đủ điều kiện hỗ trợ đã được UBND tỉnh phê duyệt danh sách và đã có quyết định cấp kinh phí hỗ trợ vẫn còn 977 hộ chưa giải ngân được kinh phí chủ yếu do hộ chưa hoàn thành công trình hoặc do không còn nhu cầu hỗ trợ. Cùng với đó, sau khi rà soát lại 10.609 hộ trong đề án ban đầu chỉ còn 2.729 hộ đủ điều kiện và có nhu cầu hỗ trợ. Bên cạnh đó, cũng qua rà soát lại thì phát sinh mới 3.649 hộ đủ điều kiện và có nhu cầu được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Đối với 977 hộ đã có quyết định cấp kinh phí, Sở đặt mục tiêu phải hoàn thành giải ngân trước ngày 27/7/2019. Đối với 2.729 hộ đủ điều kiện có tên trong đề án, Sở sẽ chỉ đạo các huyện giải quyết hoàn tất hồ sơ, chuyển thẩm định,

đôn đốc các hộ triển khai xây dựng, thanh toán kinh phí hỗ trợ xong trong năm 2019. Đối với 3.649 hộ phát sinh mới, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo giao các ngành liên quan phối hợp thẩm định đồng thời tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách và đã có quyết định cấp kinh phí hỗ trợ vẫn còn 977 hộ chưa giải ngân được kinh phí chủ yếu do hộ chưa hoàn thành công trình hoặc do không còn nhu cầu hỗ trợ. Cùng với đó, sau khi rà soát lại 10.609 hộ trong đề án ban đầu chỉ còn 2.729 hộ đủ điều kiện và có nhu cầu hỗ trợ. Bên cạnh đó, cũng qua rà soát lại thì phát sinh mới 3.649 hộ đủ điều kiện và có nhu cầu được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Đối với 977 hộ đã có quyết định cấp kinh phí, Sở đặt mục tiêu phải hoàn thành giải ngân trước ngày 27/7/2019. Đối với 2.729 hộ đủ điều kiện có tên trong đề án, Sở sẽ chỉ đạo các huyện giải quyết hoàn tất hồ sơ, chuyển thẩm định,

là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc chưa nghiêm túc được công trình, cấp kinh phí cho các gia đình làm ảnh hưởng đến tiến độ chương trình. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang tích cực chỉ đạo các địa phương trực tiếp làm việc với từng hộ, đối với các hộ có tên trong đề án nhưng không còn nhu cầu hỗ trợ thì lập biên bản xác nhận cụ thể, chốt danh sách cuối cùng, báo cáo UBND huyện, thành phố, tỉnh UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh danh sách NCC được hỗ trợ nhà ở. Với các hộ trong đề án có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở cần khẩn trương khởi công, hoàn thành công trình để tiến hành giải ngân.

Như vậy, định hướng giải quyết hỗ trợ nhà ở với từng nhóm đối tượng NCC với cách mạng đã rất cụ thể. Để sớm hoàn thành việc hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở không chỉ cần sự vào cuộc quyết liệt của các ngành liên quan, sự đôn đốc, giám sát tại cơ sở mà còn cần sự chủ động của bản thân các hộ NCC với cách mạng.

#### Ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



Những năm trước, việc chậm tiến độ trong hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công có nguyên nhân chủ yếu là do kinh phí trung ương cấp về các địa phương muộn. Song sau khi có nguồn kinh phí trung ương cấp thì việc chậm tiến độ chủ yếu do việc phải thẩm định lại hồ sơ do có những thay đổi đối với hộ người có công. Để hoàn thành nhiệm vụ này, ngoài số hộ mới phát sinh ngoài đề án mà ngành chúng tôi đang đề nghị UBND tỉnh và trung ương có phương án giải quyết, đối với số hộ trong danh sách đề án đã được phê duyệt, chúng tôi rất mong muốn các hộ sẽ chủ động giải quyết những vướng mắc của gia đình để sớm khởi công, hoàn thiện công trình, nhận hỗ trợ của nhà nước. Với những hộ đặc biệt khó khăn, rất cần sự vào cuộc của các địa phương trong việc huy động ngay công, kinh phí để 100% số hộ đã được phê duyệt mà có nhu cầu thì đều được xây dựng, sửa chữa nhà ở.

#### Ông Nguyễn Văn Hóa, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương



Để hoàn thành việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công, từ nay đến cuối năm, huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương yêu cầu các hộ đủ điều kiện đã được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí sớm triển khai việc xây dựng cho kịp tiến độ. Với các xã, thị trấn có số nhà ở đã xây dựng xong cần nhanh chóng thực hiện công tác quyết toán, hỗ trợ kinh phí cho người có công để báo cáo về UBND tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay địa phương vẫn còn một số gia đình người có công vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ do đối tượng hưởng trực tiếp đã mất cả vợ hoặc chồng, vì vậy rất mong tỉnh sớm có chủ trương hỗ trợ kinh phí để giảm bớt khó khăn cho các gia đình. Đối với những hộ phát sinh ngoài đề án, sau rà soát đã có một số hộ tự bỏ kinh phí cải tạo nhà, địa phương đã lập hồ sơ ban đầu, đề nghị UBND tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho họ.

#### Ông Nguyễn Kim Sáu, Phó Chủ tịch UBND xã Bách Thuận (Vũ Thư)



Triển khai việc xây dựng nhà ở cho người có công, ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước, xã Bách Thuận đã tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nhà ở cho người có công. Đến nay, việc xây dựng nhà ở cho người có công ở địa phương đã cơ bản hoàn thành. Còn một số hộ chưa hoàn thành, địa phương đang tích cực vận động, đôn đốc hoàn thiện công trình để nhận kinh phí hỗ trợ. Còn một số hộ mới phát sinh, cũng với sự mong chờ kinh phí hỗ trợ của nhà nước, địa phương sẽ tiếp tục vận động các doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ các gia đình xây dựng, sửa chữa nhà ở.

TRẦN HƯƠNG - NGUYỄN CƯỜNG

# “Nước rút” ôn thi THPT quốc gia

Hơn 19.000 học sinh lớp 12 trong tỉnh đang tập trung cho giai đoạn “nước rút” ôn thi THPT quốc gia. Không chỉ ôn tập kiến thức, các em còn chú trọng rèn luyện kỹ năng làm bài theo đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Học sinh Trường THPT Lý Bôn ôn luyện trên lớp.

**T**rong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, Trường THPT Nam Duyên Hà có 424 học sinh đăng ký dự thi, trong đó 75,4% học sinh thi để lấy kết quả xét tuyển đại học. Thấy giáo Phạm Hoài Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là các em chính thức bước vào kỳ thi. Thời điểm này, bên cạnh việc hệ thống lại kiến thức, thầy cô còn tăng cường ra các đề thi mẫu để học sinh luyện tập. Theo kế hoạch, nhà trường sẽ tổ chức ôn tập đến ngày 16/6; thời gian còn lại đến hôm thì các em tự ôn ở nhà để bảo đảm sức khỏe và tâm lý trước kỳ thi. Trong giai đoạn “nước rút”, thầy cô luôn nhắc nhở học sinh không ôn tập tràn lan mà mỗi em cần chọn cho mình một phương pháp học hiệu quả nhất để kết quả thi đạt cao nhất. Em Nguyễn Thủy Linh, học sinh lớp 12A2 chia sẻ: Ngay sau khi thi xong học kỳ II, em đã gặp rất chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia. Em dành toàn bộ thời gian cho việc học, trong đó tập trung nhiều hơn vào 3 môn Toán - Lý - Hóa là những môn thi học khối xét tuyển đại học mà em đã đăng ký. Ngoài ra, em dùng phương

pháp lợi thế để ôn tập, tức là em sẽ tập trung ôn kỹ hơn đối với những môn mà em có khả năng đạt điểm cao để kéo tổng điểm xét tốt nghiệp lên; các môn còn lại em giữ mức học ổn định để tránh điểm liệt và có thể làm được những câu hỏi ở mức cơ bản. Không chỉ ở Trường THPT Nam Duyên Hà mà đến thời điểm này, cả giáo viên và học sinh đều đang rất nỗ lực ôn tập, hệ thống lại kiến thức cũng như tập trung ôn tập theo chủ đề. Ngoài ra, qua kiểm tra, khảo sát, nhà trường phân công giáo viên kèm riêng các em có học yếu. Đồng thời yêu cầu giáo viên phải có trách nhiệm với lớp mình chủ nhiệm, với môn học mình phụ trách nắm chắc danh sách, học lực cụ thể của từng học sinh để quan tâm bồi dưỡng thêm kiến thức. Chia sẻ về bí quyết ôn tập tốt môn Ngữ văn, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Lý Bôn cho biết:

Ở giai đoạn ôn tập cuối cùng này, tôi hướng dẫn các em cần tự mình hệ thống lại toàn bộ kiến thức liên quan đến các phần trong đề thi. Với phần đọc hiểu phần làm văn, các em dễ dàng đạt điểm nếu nắm vững được kiến thức cơ bản. Để làm tốt phần nghị luận xã hội, học sinh cần có sẵn nguồn dẫn chứng, bao gồm dẫn chứng thực tế và danh ngôn, tập trung vào những vấn đề thời sự. Còn với thầy giáo Vũ Văn Cẩn, giáo viên môn Toán, Trường THPT Lý Bôn, quan trọng nhất đó là học sinh phải biết phân bổ thời gian hợp lý trong quá trình làm bài thi trắc nghiệm. Hơn nữa, nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 nên trong quá trình ôn tập, các em nên chia nhỏ thành nhiều chương, bài, chủ đề theo ma trận đề thi.

Cùng với kỳ thi THPT quốc gia, trong tháng 6 này, học sinh lớp 9 toàn tỉnh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Vì vậy, bên cạnh công tác ôn tập, các nhà trường cũng đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất cho hai kỳ thi quan trọng. Thấy giáo Phạm Hoài Ngọc, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Duyên Hà cho biết thêm: Hiện nay, các phòng học của trường đều được trang bị tương đối đầy đủ hệ thống bàn ghế, đèn chiếu sáng, quạt mát. Hiện tại, chúng tôi đang kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các hệ thống này, kịp thời thay thế, sửa chữa các thiết bị hư hỏng bảo đảm phục vụ tốt nhất yêu cầu về cơ sở vật chất cho các kỳ thi sắp tới.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, từ nay đến hôm diễn ra các kỳ thi, các đoàn công tác của Sở sẽ tiến hành kiểm tra công tác ôn tập cũng như việc chuẩn bị hệ điều kiện phục vụ các kỳ thi sẽ về bí quyết ôn tập tốt môn Ngữ văn, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Lý Bôn cho biết:

DẶNG ANH

# QUỲNH PHỤ

## Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động



Dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần May Hà Thành.

**Để tiếp tục bảo đảm ATVSLĐ, thời gian tới, Quỳnh Phụ sẽ chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp cùng các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của doanh nghiệp và NLD trong việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường đầu tư các trang thiết bị an toàn, thường xuyên tự kiểm tra, tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ cho NLD, góp phần sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững.**

(Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ)

bằng nhiều hình thức như tổ chức tập huấn về công tác bảo hộ lao động, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, quy tắc an toàn lao động tại các đơn vị, tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh, bảng rôn, khẩu hiệu. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều xây dựng mạng lưới ATVSLĐ ở các bộ phận sản xuất, kinh doanh, hoạt động nền nếp theo hướng dẫn của

cơ quan chức năng. Các doanh nghiệp cũng cung cấp đầy đủ trang thiết bị, bảo hộ lao động, chữa cháy, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, quy tắc an toàn lao động tại các đơn vị, tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh, bảng rôn, khẩu hiệu. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều xây dựng mạng lưới ATVSLĐ ở các bộ phận sản xuất, kinh doanh, hoạt động nền nếp theo hướng dẫn của

sở: Ngành nghề chế biến lương thực thường xuyên phải tiếp xúc với bụi, tiếng ồn... Trước đây, do sản xuất nhỏ lẻ nên đa phần công nhân xem nhẹ công tác bảo hộ lao động trong quá trình làm việc. Nhờ thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn phòng cháy, chữa cháy, sơ cứu khi xảy ra tai nạn, sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động đúng cách... do huyện tổ chức, ý thức và kỹ năng của công nhân trong Công ty đã được cải thiện.

Cùng với việc tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt các biện pháp ATVSLĐ, UBND huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo các ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Y tế... tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các địa phương, doanh nghiệp. Trong tháng công nhân, tháng hành động ATVSLĐ năm 2019, các ngành chức năng của huyện đã tổ chức 30 đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động, ATVSLĐ trên địa bàn. Qua đó đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, sai phạm đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

MINH HƯƠNG